

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức dạy học trong những ngày rét đậm

Thực hiện Công văn số 4604/SGDDĐT-CTTT-KHCN ngày 18/12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc triển khai công tác phòng chống rét và dịch bệnh mùa đông xuân cho học sinh; Công văn số 303/PGDDĐT ngày 22/12/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên về việc tổ chức dạy học trong thời gian rét đậm; Công văn số 11/PGDDĐT ngày 24/01/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Long Biên về việc tổ chức dạy học trong thời gian rét đậm;

Căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường, để đảm bảo tiến độ kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 và tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh yên tâm công tác;

Được sự nhất trí của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, Ban giám hiệu trường Tiểu học Đô thị Sài Đồng thông báo:

1. Về việc học sinh nghỉ học để phòng chống rét

Cha mẹ học sinh duy trì việc theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội trong những ngày trời rét đậm được phát tại bản tin dự báo thời tiết trong chương trình "Chào buổi sáng" trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và chương trình "Hà Nội chào buổi sáng" trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 6h00 sáng hàng ngày. Căn cứ thông tin này, cha mẹ học sinh có thể quyết định cho con nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10°C.

2. Về việc điều chỉnh giờ học trong những ngày rét đậm

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh yên tâm công tác, trong những ngày rét đậm, khi nhiệt độ ngoài trời khu vực Hà Nội lúc 6h00 sáng từ 9°C đến 9,9°C, các hoạt động học tập và giáo dục của trường sẽ diễn ra theo thời khóa biểu. Giờ vào học lùi lại 45 phút: **Tiết 1 bắt đầu từ 8h30, giờ tan học không thay đổi.**

Nhà trường thực hiện các biện pháp tránh rét cho học sinh như: Không tổ chức hoạt động ngoài trời, các phòng học, phòng ngủ bán trú đảm bảo có điều hòa ấm, bữa ăn trưa ấm nóng, không tổ chức bữa ăn sáng. Trường phục vụ xe đón trả học sinh bình thường, giờ đón trả sẽ do người đưa đón liên hệ trực tiếp với cha mẹ học sinh để tránh học sinh phải chờ tại điểm đón trong thời tiết lạnh.

Cha mẹ học sinh quyết định cho con nghỉ học cần báo cho giáo viên chủ nhiệm **chậm nhất 6h20 hàng ngày** để nhà trường chủ động chuẩn bị suất ăn phục vụ học sinh bán trú. Những học sinh không đến trường được giáo viên gửi video bài giảng và

phiếu giao nhiệm vụ học tập trên phần mềm LMS(EcoStudy) để cha mẹ học sinh hướng dẫn con tự học.

3. Về việc dạy học trực tuyến trong những ngày rét đậm

Để đảm bảo tiến độ kế hoạch thời gian năm học 2023-2024, trong những ngày rét đậm, khi nhiệt độ ngoài trời khu vực Hà Nội lúc 6h00 sáng dưới 8°C học sinh học trực tuyến tại nhà.

4. Bồi dưỡng, bổ sung kiến thức cho học sinh sau đợt nghỉ rét

Khi học sinh đến trường sau đợt nghỉ rét, nhà trường có biện pháp bồi dưỡng, bổ sung kiến thức cho học sinh (quan tâm đến những học sinh không đến trường trong thời gian nhà trường điều chỉnh giờ học và trong thời gian học trực tuyến)

Nhà trường rất mong cha mẹ học sinh phối hợp triển khai các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu cần trao đổi cha mẹ học sinh vui lòng liên hệ với Ban giám hiệu nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp.

Nơi nhận:

- CBGVNV trường (để t/h)
- Ban đại diện CMHS (để p/h)
- Lưu VP(01)

HIỆU TRƯỞNG



Lê Thị Thu Hương